

การประกาศความมุ่งมั่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นสาเหตุหลักของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภาวะภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจ และการดำรงชีวิตของคนในโลก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ขององค์กร การตั้งเป้าหมาย Net Zero สะท้อนถึงเจตนาความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่น ในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน และสนับสนุนความพยายามในการควบคุมให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส บริษัท จึงได้กำหนดเป้าหมาย ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 3 เป้าหมายหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ดำเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ให้ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564 ภายในปี 2569
2. การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน > 60% ภายในปี 2569 (2026)
3. การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 (2030) และ
4. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 (2050)

เพื่อ สนับสนุนให้ บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ ได้สื่อสารเป้าหมายให้พนักงานทั้งองค์กรรับทราบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 และร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติงาน อ้างอิงตามมาตรฐานของ SBTi ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล โดยการตั้งเป้าหมายนี้จะครอบคลุมทั้ง ขอบเขตที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากกิจกรรมขององค์กร ขอบเขตที่ 2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ - ด้าน คือ 1.เพิ่ม เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 2.เปลี่ยน มาใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น รวมถึง 3.เก็บ คาร์บอนทั้งจากสวนยาง การปลูกป่า และ การใช้เทคโนโลยีการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอนในกระบวนการผลิต

ผมเชื่อมั่นว่า วัฒนธรรมองค์กรของเราชาวศรีตรัง ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทในการ "ขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้" จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และ สนับสนุนให้ STA ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนและ การจัดการก๊าซเรือนกระจกระดับแนวหน้าของประเทศไทยและระดับสากลที่สามารถสร้าง การเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนมอบผลตอบแทนคืนสู่ นักลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)